

Top 10 địa chỉ khám phụ khoa ở đâu tốt nhất Hà Nội

Khám phụ khoa tại đâu tốt nhất Hà Nội, địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội, địa chỉ khám phụ khoa tốt ở Hà Nội, địa chỉ khám phụ khoa uy tín tại Hà Nội, địa chỉ khám phụ khoa ở Hà Nội, phòng khám phụ khoa tốt nhất ở Hà Nội, phòng khám phụ khoa uy tín tại Hà Nội,... Lời giải đáp sẽ được tiết lộ ngay tại bài viết này



Khi nào bạn cần đi khám phụ khoa?

Khám sản phụ khoa Nhằm xác định tình trạng bệnh lý sản phụ khoa tại nữ giới, những căn bệnh phụ khoa không chỉ tạo nên không dễ chịu, phiền toái giúp chị em nữ giới, thực hành giảm chất lượng đời sống tình dục, tăng nguy cơ mắc các bệnh hoa liễu (bệnh lây qua đường tình dục), tăng nguy cơ vô sinh – hiếm muộn mà còn gây ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng... Để đảm bảo tính mệnh, bạn cần đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/ 1 lần hoặc đi khám nếu có các dấu hiệu sau:

- Bất gặp những triệu chứng bất hay như: ngứa bộ phận sinh dục, chảy máu bất thường, chảy máu cô bé, rối loạn kinh nguyệt, đau khi quan hệ, dịch âm hộ có màu lạ (màu xanh, vàng, trắng đục hoặc nâu đen, trường hợp viêm nhiễm nặng có thể có mủ hay máu), khí hư có mùi hôi, tanh hoặc chua, đau bụng sau, đau khu vực xương chậu...
- Rối loạn kinh nguyệt: Chu kỳ kinh bất thường: Vòng kinh dài (quá 35 ngày), hay ngắn (dưới 22 ngày) hoặc không có kinh (quá 6 tháng), Màu kinh bất thường: đỏ tươi, hồng nhạt có lẫn máu cục, Rong kinh: ngày có kinh vượt quá 7 ngày
- Những người mắc những căn bệnh phụ khoa, tái khám theo yêu cầu của bác sĩ
- Khám sản phụ khoa định kỳ ít nhất 6 tháng/ lần

- Xét nghiệm, theo dõi và quản lý thai kì: khám thai, Siêu âm thai, quản lý thai nghén....
- Thăm khám sàng lọc trước sinh: thăm khám NIPT, Double test, Tripple test,...
- Khám và giải đáp gói sinh đẻ

Các *Cơ sở y tế, bệnh viện phụ khoa* Tốt, uy tín tại Hà Nội giúp những đàn bà có đủ thông tin để lựa chọn địa chỉ khám sản phụ khoa phù hợp giúp bản thân.

Top 10 địa chỉ khám phụ khoa ở đâu tốt nhất Hà Nội

Khám phụ khoa ở đâu tốt nhất tại Hà Nội - Phòng khám phụ khoa Thái Hà



Thông tin liên hệ giải đáp và đăng ký khám căn bệnh

- Địa chỉ: số 11 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội
- Thời gian tuân thủ việc: lao động từ 8h00 – 21h00 (các ngày trong tuần)
- Website: pkphukhoa.org

Phòng khám sản phụ khoa Thái Hà, địa chỉ số 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, là một trong các địa chỉ lớn nhất cho việc khám phụ khoa tại Hà Nội và là sự lựa chọn lý tưởng cho chị em nữ giới. Cơ sở y tế cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc lợi ích tốt, kiểm tra, chẩn đoán và trị các căn bệnh phụ khoa cho nữ giới.

Có đội ngũ bác sĩ giỏi

Những bác sĩ phụ khoa giỏi đều là những bác sĩ được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực này. Họ có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để kiểm tra, chẩn đoán và điều trị các vướng mắc mối quan hệ đến phụ khoa.

Thiết mắc phải máy móc tiên tiến phục vụ việc khám sản phụ khoa

Trung tâm y tế sản phụ khoa Thái Hà đặt sự quan trọng lớn nhất vào việc xây dựng và trang bị hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến nhằm đảm bảo sự an toàn và chất lượng trong giai đoạn khám, điều trị.

Dịch vụ chăm sóc tính mệnh uy tín

Địa chỉ khám sản phụ khoa Thái Hà đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế uy tín và chất lượng giúp tất cả người bệnh. Những bác sĩ tại đây dùng các cách chữa trị tiên tiến nhằm đạt hiệu quả cao trong việc chữa trị và ngăn ngừa căn bệnh tái phát.

Đối với những bệnh nhân có khúc mắc, các thành viên y tế sẽ tận tình hướng dẫn về các thủ tục kiểm tra và chữa. Bệnh nhân sẽ được tư vấn về những khúc mắc mỗi liên quan tới chứng bệnh và được chỉ dẫn về việc đặt lịch khám một phương pháp rõ ràng và tận tâm nhất.

Bảo mật giai đoạn riêng tư của người bệnh

Bảo mật giai đoạn riêng tư của người bệnh là một yếu tố quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ giúp đỡ tính mạng. Bất kỳ thông tin y tế cá nhân nào về bệnh nhân đều phải được bảo vệ và giữ kín theo quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Lao động Bên cạnh giờ hành chính

Cơ sở y tế phụ khoa Thái Hà lao động từ 8:00 sáng tới 20:00 tối, thường xuyên cả trong ngày lễ và ngày nghỉ. Điều này nhằm mang lại sự thuận tiện giúp người. Nếu bạn có nhu cầu kiểm tra và kiểm tra, bạn có thể sắp xếp đến cơ sở y tế trong khoảng thời gian này. Cùng với ra, bệnh nhân đặt lịch hẹn trước sẽ được nhân viên bệnh viện bố trí lịch khám và có thể được hưởng một vài ưu đãi nhất là.

Không mất phí dịch vụ trả lời tính mệnh phụ khoa:

Bệnh viện sản phụ khoa Thái Hà cung cấp dịch vụ giải đáp tính mạng phụ khoa miễn phí. Cùng với đó, nếu bạn không thể đến trực tiếp địa chỉ khám vì tại xa, phòng khám cũng cung cấp dịch vụ đặt lịch khám trực tuyến không mất phí. Qua đội ngũ giải đáp trực tuyến, bạn sẽ được hỗ trợ và thu xếp lịch thăm khám một biện pháp khoa học tùy thuộc vào sự sắp xếp của nhân viên ở phòng khám.

Phòng khám phụ khoa uy tín tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội

- **Địa chỉ: số 929 La Thành, Ba Đình, Hà Nội**

Khám phụ khoa ở Hà Nội chỗ nào tốt? Phòng khám phụ sản Hà Nội là một trong những phòng khám công lập hạng I ở Việt Nam và được nhiều lần đàn bà biết đến là một địa chỉ khám sản phụ khoa uy tín tại Hà Nội. Bệnh viện này được trang bị rất nhiều lần loại máy móc và thiết giáp phải y tế nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm tra và chữa trị cho đối tượng. Ngoài ra, không gian trung tâm y tế rộng rãi, thoáng mát cũng cho bệnh nhân cảm giác thư giãn.

Thường thì bác sĩ tại bệnh viện công lập lao động từ thứ hai tới thứ bảy, còn ngày Chủ nhật có thể có dịch vụ khám theo yêu cầu. Tuy nhiên, nếu đến trung tâm y tế công lập muộn trong ngày thì có thể sẽ phải chờ đợi lâu do số lượng đối tượng tới thăm khám khá đông và có các trường hợp khám không giống nhau.

Địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội - Bệnh viện Bạch Mai

- **Địa chỉ: 78 Giải phóng, Đống Đa, Hà Nội**

Phòng khám phụ khoa tại phòng khám Bạch Mai là một trung tâm y tế được quản lý bởi bệnh viện công lập Bạch Mai. Cơ sở y tế này có uy tín và bề dày lịch sử trong việc cung cấp dịch vụ y tế chất lượng. Khoa phụ sản của trung tâm y tế đa khoa Bạch Mai là một bệnh viện đặc biệt quan trọng, được rất nhiều lần bệnh nhân biết đến và tin tưởng.

Khoa phụ sản ở bệnh viện đa khoa Bạch Mai chuyên tiếp nhận và điều trị các căn bệnh lý sản phụ khoa. Bên cạnh ra, khoa cũng thực hành những kỹ thuật mổ và nội soi cho những trường hợp viêm nhiễm sản phụ khoa nghiêm trọng. Đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế tại đây được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Nên khám phụ khoa ở đâu Hà Nội- bệnh viện 108

- **Số 1 Trần Hưng Đạo - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.**

Phòng khám 108 cung cấp những dịch vụ khám phụ khoa chất lượng và đáng tin cậy giúp chị em nữ giới tại Hà Nội. Đội ngũ chuyên gia và nhân viên y tế có chuyên môn cao, tận tâm và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ khoa.

Trung tâm y tế sản phụ khoa tại bệnh viện 108 được trang gặp phải các thiết gặp phải y tế hiện đại và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Những dịch vụ khám phụ khoa bao gồm thăm khám tổng quát và chẩn đoán các vướng mắc phụ khoa như viêm, nhiễm trùng, polyp, sùi mào, các khối u và các thắc mắc sự liên quan không giống.

Ngoài đó, bệnh viện 108 cũng cung cấp các dịch vụ điều trị và trả lời chuyên sâu về các căn bệnh sản phụ khoa như u xơ tử cung, viêm bộ phận sinh dục, viêm nhiễm cổ tử cung, hiếm muộn và tiền sản. Các phương pháp chữa được áp dụng phù hợp với từng trường hợp, bao gồm cả chữa trị được phẩm và phẫu thuật nếu cần thiết.

Đi khám phụ khoa ở đâu? Bệnh viện Việt Đức

- **Địa chỉ: số 40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội**

Khám phụ khoa Hà Nội ở đâu tốt? Khi đến khám phụ khoa tại phòng khám Việt Đức, phụ nữ sẽ được trải qua quy trình khám chuyên sâu và chính xác để đảm bảo việc chẩn đoán và chữa tối ưu. Trung tâm sản phụ khoa của chúng tôi được trang bị những thiết bị y tế hiện đại và đội ngũ y tá, điều dưỡng chuyên nghiệp sẽ tận tâm giúp đỡ từng bệnh nhân.

Chúng tôi cung cấp đa dạng những dịch vụ phụ khoa, bao gồm khám tổng quát, điều trị những bệnh nội tiết tình dục, chẩn đoán và trị vô sinh, tiêm phòng và cung cấp những biện pháp ngừa thai an toàn. Đội ngũ chuyên gia sản phụ khoa giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn đặt lợi ích và tính mạng của người lên lớn nhất, đồng thời đảm bảo tính riêng tư và tôn trọng quyền cá nhân của mỗi người.

Phòng khám phụ khoa tốt nhất ở Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

- **Địa chỉ: số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội**

Cơ sở y tế phụ khoa ở cơ sở y tế Đại học Y Hà Nội đã được thành lập vào năm 2007 và đặt tại địa chỉ phố Tôn Thất Tùng. Vị trí của bệnh viện cho người dễ dàng tìm bắt gặp, do nằm bên Cùng với mặt đường chính của cơ sở y tế. Đây là nơi nổi tiếng có nhiều giáo sư, tiến sĩ và những bác sĩ có trình độ cao trong lĩnh vực kiểm tra và chữa những căn bệnh lý viêm sản phụ khoa giúp bạn gái.

Trung tâm y tế sản phụ khoa này chuyên về những lĩnh vực xét nghiệm và chữa trị đa dạng trong lĩnh vực sản phụ khoa, bao gồm tử cung, bộ phận sinh dục, buồng trứng và các câu hỏi không giống. Bên cạnh ra, cơ sở y tế cũng phổ biến vào việc khám và điều trị các rối loạn kinh nguyệt và những vấn đề mối quan hệ tới dịch cô bé bất thường. Nó cũng cung cấp dịch vụ khám và chữa vô sinh hiếm muộn cho chị em.

Bệnh viện quân y 103

- **Địa chỉ: Số 261 đường Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội**

Trung tâm y tế phụ khoa của bệnh viện Quân y 103 được xem là một địa chỉ khám sản phụ khoa uy tín ở Hà Nội. Cơ sở y tế này thuộc Học viện Quân y và hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng, cần thiết đảm bảo uy tín trong việc khám và chữa các bệnh về phụ khoa.

Bệnh viện Quân y 103 là một trong những cơ sở y tế có chuyên khoa phụ khoa hàng đầu ở Hà Nội. Đội ngũ y chuyên gia tại đây được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh phụ khoa. Trung tâm y tế trang bị các thiết giáp phải hiện đại và sử dụng những biện pháp chữa tiên tiến để đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế.

Khám phụ khoa ở đâu tốt nhất tại Hà Nội - Bệnh viện Xanh Pôn

- **Địa chỉ: số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội**

Địa chỉ khám sản phụ khoa ở đâu tốt nhất tại Hà Nội là phòng khám Xanh Pôn. Đây là một cơ sở y tế có rất nhiều lần dịch vụ thăm khám và chữa bệnh phụ khoa nhằm đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu giúp đỡ tính mạng của chị em phụ nữ.

Trung tâm y tế Xanh Pôn có đội ngũ y tế và thiết mắc phải máy móc được đầu tư đầy đủ, đảm bảo thường xuyên sẵn có và không thiếu trong những khoa phòng. Đây là một điểm mạnh giúp phòng khám cung cấp các giải pháp trị tiên tiến và chất lượng cao.

Cơ sở y tế này đã được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực xét nghiệm và điều trị một số bệnh sản phụ khoa, cũng như một số căn bệnh lý khác liên quan đến sức khỏe của bạn nữ. Vì vậy, nơi này luôn thu hút đông đảo người tới khám và chữa trị căn bệnh. Để đảm bảo mọi vấn đề của người bệnh được trả lời, bệnh viện có sẵn một đội ngũ bác sĩ và nhân viên tận tâm, sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi khúc mắc của bệnh nhân.

Khám phụ khoa ở đâu tốt Hà Nội - Bệnh viện Y học cổ truyền trung Ương

- **Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Bình Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.**

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương như một cơ sở y tế sản phụ khoa tốt tại Hà Nội. Sự kết hợp giữa y học cổ truyền và hiện đại có thể mang lại lợi ích trong việc điều trị căn bệnh một phương pháp nhanh chóng và an toàn.

Cơ sở y tế có đội ngũ bác sĩ gồm các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ và những chuyên gia lớn nhất trong lĩnh vực y học cổ truyền. Điều này đảm bảo rằng bạn nữ khi tới khám sản phụ khoa sẽ được tiếp xúc và chữa trị bệnh vì những đối tượng có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm trong nghề.

Bên cạnh việc chữa bệnh bằng những phương pháp y học cổ truyền và nội khoa, bệnh viện còn có thể làm rất nhiều lần can thiệp thủ thuật và phẫu thuật. Điều này bao gồm các phẫu thuật như cắt trĩ, phẫu thuật gan mật, nội soi khớp

gối, nội soi tái tạo dây chằng và nhiều lần thủ thuật không giống. Điều này giúp phép phòng khám đáp ứng nhu cầu chữa trị phức tạp và mang lại lợi ích tốt cao cho đối tượng.

Phòng khám phụ khoa tốt ở Hà Nội - phòng khám phụ khoa Hưng Thịnh

- Địa chỉ: 380 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Trung tâm y tế phụ khoa Hưng Thịnh tại Hà Nội được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ y tế sản phụ khoa. Phòng khám này có mô hình 3H, tức là Hiện đại, Hoàn thiện và Hợp lý. Với đội ngũ chuyên gia giỏi và trang thiết bị phải hiện đại, phòng khám đa khoa Hưng Thịnh cam kết mang tới sự giúp đỡ tốt nhất cho người bệnh.

Môi trường kiểm tra tại phòng khám được xây dựng và thiết kế đạt đúng quy chuẩn, đảm bảo quy trình sạch sẽ và thoáng mát, tạo điều kiện thuận lợi giúp việc kiểm tra và chẩn đoán căn bệnh.

Khi bạn tới khám phụ khoa ở phòng khám Hưng Thịnh và dưới khi có kết quả khám, các chuyên gia sẽ tư vấn về giải pháp chữa cụ thể phù hợp với tình trạng của bạn. Phương pháp trị có thể là nội khoa hoặc ngoại khoa, tùy thuộc vào bệnh tình của bạn. Chuyên gia sẽ đưa ra phác đồ chữa trị thích hợp để bạn có thể được chữa một giải pháp tác dụng tốt và an toàn.

Khám phụ khoa ở đâu tốt: <http://pras.ambiente.gob.ec/vi/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/kham-phu-khoa-o-cho-nao-tot->

Địa chỉ khám phụ khoa tốt ở Hà Nội: <http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/top-10-kham-phu-khoa-o-au-tot-o-ha-noi>

Phòng khám phụ khoa uy tín tại Hà Nội: <https://www.edili-cassa.re.it/web/dakhoathaiha/bacsi/-/blogs/top-11-benh-vien-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi>

Chi phí khám phụ khoa bao nhiêu tiền: <https://www.edili-cassa.re.it/web/dakhoathaiha/bacsi/-/blogs/kham-phu-khoa-bao-nhieu-tien-kham-phu-khoa-o-au-tot-nhat-ha-noi>

Địa chỉ khám phụ khoa uy tín: <http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/kham-phu-khoa-o-au-top-8-ia-chi-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-3-mien-bac-trung-nam>

Khám phụ khoa giá bao nhiêu: <http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien-kham-phu-khoa-o-au-tot->

Bảng giá khám phụ khoa: <http://pras.ambiente.gob.ec/vi/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/bang-gia-kham-phu-khoa-2023>

Tư vấn phụ khoa: <http://pras.ambiente.gob.ec/vi/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/tu-van-phu-khoa>